



Thông báo này sẽ sớm được đăng bằng tiếng Anh, Русский, Soomaali, Español, 简体 中文, Tiếng Việt tại <https://go.usa.gov/xtBQC>.

Ngày 12 tháng 10 năm 2021

Thân gửi: Cộng đồng I/DD và các đối tác Bộ lạc  
Từ: Lilia Teninty, Giám đốc, Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển  
Chủ đề: Thông báo quan trọng của lãnh đạo ODDS

Tôi viết thư này để chia sẻ rằng tôi đã chấp nhận một vị trí mới và sẽ rời khỏi Văn phòng Dịch vụ Người khuyết tật Phát triển (ODDS). Tôi rất biết ơn đã từng là giám đốc của một chương trình hỗ trợ hơn 32.000 người Oregon bị khuyết tật về trí tuệ và phát triển (I/DD).

Công việc chúng tôi đã làm cùng nhau đầy thử thách. Là đối tác, bạn đã tích cực tham gia ODDS để đưa ra các khuyến nghị và thông tin chi tiết nhằm cải thiện kết quả cho tất cả người dân Oregon bị I/DD.

Danh sách thành tích của chúng tôi còn dài. Đưa ra danh sách thành tích ở đây chắc chắn sẽ bỏ sót một cái gì đó quan trọng. Là một hệ thống, chúng tôi cũng đã phải đối mặt với những rào cản và thất vọng. Tôi tự hào nhất về cách chúng tôi đã rút ra được bài học được từ những khoảnh khắc này, điều chỉnh và tiếp tục tiến lên. Tôi ăn mừng những thành công quốc gia mà chúng tôi đã chia sẻ. Ngoài ra còn nhiều việc phải làm. Tôi biết các bạn sẽ làm việc cùng nhau để tiếp tục đà phát triển phía trước.

Về phần tôi, tôi đã nhận lời làm việc với công ty tư vấn, Health Management Associates (HMA). Tôi sẽ làm việc chủ yếu với chi nhánh HMA Burns & Associates, tư vấn triển khai chính sách và hệ thống.

Ngày cuối cùng của tôi tại ODDS sẽ là thứ Năm, ngày 10 tháng 11. Tôi sẽ dành những tuần tới để hỗ trợ ban lãnh đạo ODDS, các đối tác cộng đồng và nhân viên thông qua quá trình chuyển đổi này. Sở Dịch vụ Nhân sinh Oregon sẽ sớm công bố một giám đốc lâm thời.

Cảm ơn bạn vì những năm tháng tham gia chu đáo. Tôi biết ơn mỗi người trong số các bạn. Tôi biết cộng đồng I/DD sẽ tiếp tục điều chỉnh và thay đổi để giúp những người I/DD phát triển ở Oregon.

Thân mến,



Lilia Teninty

Giám đốc

Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services hay ODDS)

*Thông báo của Giám đốc ODDS trước đây có sẵn tại <http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>*

*Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc twitter @OregonODDS và [khám phá trang web của chúng tôi](#).*

Quý vị có thể nhận tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, theo dạng bản in khổ lớn, chữ braille hoặc theo định dạng quý vị muốn. Liên hệ với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển Oregon theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận các cuộc gọi từ tất cả các hình thức dịch vụ chuyển tiếp cho những người Điếc, mù - điếc, khiếm thính hoặc khuyết tật nói. Để biết thêm thông tin về các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập [www.oregonrelay.com](http://www.oregonrelay.com) hay [www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers](http://www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers).